

# Hướng dẫn cập nhật ngay 5 cách thanh toán phổ biến nhất tại Taobao

*Bạn thắc mắc về các phương thức thanh toán tiền hàng trên Taobao: việc thanh toán có khó khăn với người Việt không, có nhiều cách để lựa chọn không?*

HỒ CHÍ MINH, QUẬN 5, VIỆT NAM,  
February 14, 2022 /EINPresswire.com/  
-- [Cách Thanh Toán Trên Taobao](#) Phổ  
Biến Nhất Hiện Nay



Học cách thanh toán nhanh nhất trên taobao qua [dathangtaobao](#)

## 1. Thanh Toán Khi Nhận Hàng

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp ở hệ thống Taobao rồi chọn hình thức nhận tiền khi giao hàng. Tuy nhiên không

phải mọi shop trên Taobao đều áp dụng hình thức này – chỉ những shop có biểu tượng “cash on delivery logo” mới cho phép thanh toán khi nhận hàng.

Hình thức order Taobao thanh toán khi nhận hàng bảo đảm quyền lợi mua hàng tốt nhất nên được nhiều người dùng lựa chọn. Nếu hàng nhận không đảm bảo chất lượng, sai mẫu... thì có thể từ chối nhận hàng.

## 2. Thanh Toán Qua Thẻ Ngân Hàng

Bạn cũng có thể dùng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Taobao. Và việc thanh toán tiền Taobao qua thẻ ngân hàng có thể tiến hành theo 2 cách:

Chuyển khoản ngân hàng – áp dụng với đơn hàng đạt mức tối thiểu và thẻ ATM mở tại các ngân hàng nội địa của Trung Quốc.

Các loại thẻ ngân hàng nội địa Trung Quốc dùng internet banking và có liên kết trực tiếp với Taobao.

## 3. Thanh Toán Bằng Alipay

Khi [đăng ký tài khoản Alipay](#) và có liên kết với tài khoản ngân hàng nội địa Trung thì bạn có thể sử dụng để thanh toán giao dịch trên Taobao.

Nếu thanh toán Taobao trực tiếp bằng số dư tài khoản Alipay thì số tiền thanh toán không bị giới hạn – phù hợp với người mua đơn hàng giá trị lớn.

Nếu thanh toán qua ngân hàng liên kết với Alipay thì không cần  [nạp tiền vào tài khoản Alipay](#), chỉ cần dùng số dư của tài khoản ngân hàng liên kết để thanh toán. Alipay không giới hạn số tiền nạp vào tài khoản này, nhưng hạn mức từng ngân hàng liên kết đưa ra sẽ khác nhau.

#### 4. Thanh Toán Qua Thẻ Visa, Mastercard

Visa card và mastercard là các loại thẻ thanh toán quốc tế có thể dùng để thanh toán đơn hàng trên Taobao. Tuy nhiên đây không phải là hình thức thanh toán trực tiếp, người mua vẫn phải thông qua nền tảng thứ 3 là Alipay.

Lưu ý: thanh toán Taobao qua thẻ mastercard hay thẻ visa chỉ áp dụng với thẻ cá nhân, không hỗ trợ thẻ ngân hàng công ty.

#### 5. Sử Dụng Dịch Vụ Thanh Toán Hộ

Có khá nhiều cách để thanh toán tiền hàng trên trang Taobao, tuy nhiên với người mua hàng ở Việt Nam thì những cách này đều khá bất cập. Bởi các loại thẻ visa, mastercard hay tài khoản Alipay đều yêu cầu liên kết với thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ngân hàng Trung Quốc) để thanh toán hàng Taobao. Mặt khác, hiện Taobao chỉ vận chuyển nội địa – yêu cầu bạn phải có địa chỉ nhận hàng ở Trung Quốc thì mới nhận hàng được.

Vì vậy để order hàng từ Taobao về Việt Nam nhanh chóng, đơn giản thì sử dụng dịch vụ order, thanh toán hộ là lựa chọn lý tưởng. Bạn không phải lo lắng các vấn đề về thẻ ngân hàng Trung Quốc, nơi nhận hàng ở Trung Quốc hay rào cản ngôn ngữ... Bởi các đơn vị trung gian sẽ thay bạn tháo gỡ các trở ngại này.

Nếu cần tìm đơn vị thanh toán hộ Taobao uy tín, chuyên nghiệp – tham khảo ngay dịch vụ của Dathangtaobao (Công Ty TNHH Tia Chớp - dathangtaobao.vn). Với hơn 7 năm hoạt động trong lĩnh vực order, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam – Dathangtaobao là lựa chọn tin cậy cho bạn khi cần đặt hàng, thanh toán tiền hàng trên Taobao nhanh chóng, hiệu quả. (Tham khảo bảng giá order sỉ lẻ hàng Quảng Châu về Việt Nam theo kg mới nhất).

Dathangtaobao.vn

Công ty vận chuyển Tia Chớp

+84 909099301

dathangtaobao168@gmail.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/563057615>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 IPD Group, Inc. All Right Reserved.